



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๘๓,๐๑๘.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ศธ.รับสนองพระราชดำรัสจัดการศึกษา

จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสในโอกาสทรงบรรยายพิเศษเรื่อง “อดีตเพื่ออนาคต: การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ” เมื่อเร็ว ๆ นี้ **รศ.นพ.กำจร ตติยกวี** เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า พระองค์ท่านทรงแนะนำแนวทางการจัดการศึกษาในอนาคตว่า ขณะนี้คนมีอายุยืนขึ้น ดังนั้นต้องให้ผู้สูงอายุสามารถเรียนได้ในทุกหลักสูตรและทุกระดับ โดยเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถทำงานได้ต่อ นั้น ในส่วนของอุดมศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้เรียนมากขึ้น จากที่ผ่านมาจะมีการเปิดโอกาสอยู่แล้ว

ด้าน **ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์** เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมแผนกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คนในวัยแรงงาน และผู้สูงอายุได้ฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทั้งอาชีพเสริมหรือทำเป็นอาชีพหลัก โดยแบ่งเป็นการอบรมต่อยอดจากอาชีพเดิม และการอบรมเพื่อสร้างอาชีพใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาในการอบรม 60-120 ชั่วโมง ทั้งนี้เชื่อว่า จะสามารถช่วยพัฒนาให้คนในวัยทำงาน หรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ยังสามารถทำงานได้ มีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่ง

ส่วน **ดร.กมล รอดคล้าย** เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า พระองค์ท่านสะท้อนภาพของประเทศไทยว่า ยังมีเด็กจำนวนหนึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา เพราะไม่มีโรงเรียนใกล้บ้าน พ่อแม่ก็ไม่อยากให้ลูกเดินทางไกล เพราะบางคนกว่าจะเดินถึงโรงเรียนก็เข็น เรียนมา 4 ปีปรากฏว่าไม่รู้หนังสือ หรือเด็กบางคนที่เจอคะแนนไม่ดี เพราะเรียนกับทีวี ในขณะที่เด็กในเมืองมีนักเรียนห้องละ 50-60 คนนั่งเบียดเสียดกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องกลับมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางในการสนองพระราชดำรัสต่อไป.

